

Quảng Bình: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cấp ủy và cán bộ chủ chốt năm 2023

00:55 15/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 14/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình và cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương năm 2023.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức trong việc nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến, tác động đến Việt Nam.

Đối với các cán bộ là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Bình và cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương, việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức sẽ góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng và sự phát triển của tỉnh nhà nói chung trong giai đoạn hiện nay.



Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi khai giảng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu địa phương, đơn vị. Đây là một trong những tiền đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công ở các ngành, địa phương, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Một trong các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ là xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Các yêu cầu đối với cán bộ trong giai đoạn mới là phát huy cao độ tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; khơi dậy tinh thần, khát vọng cống hiến. Bên cạnh đó, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên phải lan tỏa tích cực khát vọng phát triển, không ngừng tự đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phải thực sự “dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”; cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải “quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn”; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ bài bản, chặt chẽ, khoa học, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả”..., tạo chuyển biến, nâng cao hiệu quả công tác, đặc biệt là khắc phục tình trạng sợ sai, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị..



Toàn cảnh buổi khai giảng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đề nghị Ban Chỉ đạo lớp học và các học viên thực hiện tốt các quy định của lớp học, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm để lớp bồi dưỡng đạt kết quả tốt nhất. Cùng với nội dung trao đổi tại lớp học, phải tích cực tự học, tự nghiên cứu, liên hệ, vận dụng vào công việc thực tế của địa phương, đơn vị mình, phục vụ tốt nhất cho công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lớp học diễn ra từ ngày 14 đến 16/11, các học viên được nghiên cứu, học tập 7 chuyên đề, gồm các kiến thức mới về thực tiễn, nhận thức rõ hơn một số chủ trương của Đảng và vấn đề nảy sinh về chính trị, kinh tế, xã hội hiện nay và tiếp tục bồi dưỡng đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cảnh Hoa

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/quang-binh-boi-duong-cap-nhat-kien-thuc-cho-cap-uy-va-can-bo-chu-chot-nam-2023>